



## รัสเซียประกาศห้ามบุคคลสัญชาติจีนเข้าประเทศชั่วคราว

แม้ว่าจะยังไม่มี การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในรัสเซียจนเป็นที่น่ากังวลแต่อย่างไรก็ตาม มีเพียงการตรวจพบผู้ติดเชื้อสัญชาติจีน 2 ราย และได้ปล่อยตัวออกจากสถานที่กักกันไปแล้วก็ตาม แต่รัฐบาลได้ตัดสินใจออกมาตรการกำหนดเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนของเช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป บุคคลสัญชาติจีนจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศรัสเซียได้เป็นการชั่วคราวในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาเพื่อทำงาน มาทำธุระส่วนตัว มาเป็นนักศึกษา หรือท่องเที่ยวก็ตาม ทั้งนี้ไม่รวมในกรณีการใช้สนามบินรัสเซียเป็นจุดแวะพักเพื่อต่อเครื่องไปยังประเทศอื่น

ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รัสเซียได้งดรับ การยื่นเอกสาร การดำเนินการตามกระบวนการ และการเชิญบุคคลสัญชาติจีนเข้าประเทศเพื่อการทำงาน รวมทั้งการอนุญาตให้ใช้แรงงานจากจีน และการออกใบอนุญาตทำงานให้แก่บุคคลสัญชาติจีนที่อาศัยอยู่ภายนอกประเทศรัสเซีย

ก่อนหน้านี้ รัสเซียได้สั่งปิดพรมแดนเชื่อมต่อกับจีนตลอดระยะทาง 4,200 กิโลเมตร โดยไม่อนุญาตให้มีผู้โดยสารทางรถไฟข้ามพรมแดนเข้ามา แต่ไม่ห้ามการขนส่งสินค้าระหว่างกัน อย่างไรก็ตามสินค้าผักและผลไม้สดที่นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในแถบตะวันออกไกลของรัสเซียถูกปฏิเสธโดยผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคที่หวาดกลัวการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปด้วย

การตัดสินใจสั่งห้ามบุคคลสัญชาติจีนเข้าประเทศจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อรัสเซียพอสมควร โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีกำลังทรัพย์ในการใช้จ่ายสูงและเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในงานแสดงสินค้านานาชาติที่มักจะมีนักธุรกิจจำนวนมากจากจีนมาร่วมแสดงสินค้าเป็นประจำก็จะไม่สามารถเดิน

ทางเข้าประเทศรัสเซียได้ ยังไม่นับกับการเลื่อนการจัดประชุมใหญ่ด้านการลงทุนประจำปีในเมือง Sochi ในเดือนกุมภาพันธ์ออกไปแล้วเช่นกัน



เครดิตภาพ: The Moscow Times

ปัจจุบัน จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของรัสเซีย ครองสัดส่วนตลาดนำเข้าสินค้าโดยรวมประมาณร้อยละ 20 และมีมูลค่าการค้าทั้งสองฝ่ายเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะต่างฝ่ายต่างก็เป็นคู่ขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาจึงหันมาให้ความร่วมมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ในทุก ๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง เศรษฐกิจการค้า และพลังงาน เป็นต้น

**สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ยังสามารถเดินทางเข้ารัสเซียได้สะดวกโดยไม่ต้องขอวีซ่าตามปกติ ไม่ว่าจะเพื่อท่องเที่ยว ทำงาน ศึกษา หรือทำธุรกิจก็ตาม**

สถานการณ์ปัจจุบันในกรุงมอสโก ประชาชนทั่วไปยังใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย และไม่มีการแตกตื่นหรือหวาดผวากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เพียงแต่เคยมีผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์โดยสวมหน้ากากอนามัยขณะโดยสารรถไฟใต้ดินแล้วแกล้งว่าติดเชื้อ COVID-19 ล้มลงและมีอาการชัก แต่ในที่สุดก็ถูกตำรวจจับตัวและลงโทษสถานหนักฐานก่อกระแสความหวาดกลัวต่อสาธารณชน